



สรุปข่าวรัฐสภา

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

การประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๑ ครั้งที่ ๑๐ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง)

วันพุธที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๐๐ นาฬิกา ณ หอประชุมใหญ่ บริษัท ทีไอที จำกัด (มหาชน) อาคาร ๙ ชั้น ๒ ถนนแจ้งวัฒนะ นายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร เป็นประธานการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๑ ครั้งที่ ๑๐ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง)

ประธานฯ ได้อนุญาตให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พิจารณาหารือในเรื่องต่าง ๆ ตามข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๕๑ ข้อ ๑๗ เป็นเวลาพอสมควร และเมื่อครบองค์ประชุมแล้ว ประธานฯ ได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังนี้

(๑) กระทู้ถาม

๑.๑ กระทู้ถามสด

๑.๑.๑ กระทู้ถาม เรื่อง ปัญหาผลกระทบกรณีกลุ่มชาวประมงเรียกร้องขอความเป็นธรรมเพื่อกำหนดหลักเกณฑ์การผ่อนปรนในการประกอบอาชีพประมงพื้นบ้าน โดย นางสาวไพลิน เทียนสุวรรณ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดสมุทรปราการ พรรคพลังประชารัฐ เป็นผู้ตั้งกระทู้ถามถาม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

เนื่องจากรัฐมนตรีติดราชการสำคัญ จึงได้มีหนังสือขอเลื่อนการตอบกระทู้ถามนี้ไปตอบในการประชุมครั้งต่อไป

๑.๑.๒ กระทู้ถาม เรื่อง ปฏิบัติการของเจ้าหน้าที่ทหาร – ตำรวจ เพื่อกดดันผู้ที่เคลื่อนไหวทางการเมือง ไม่ให้เคลื่อนไหวทางการเมืองอีก โดย นายรังสิมันต์ โรม สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคอนาคตใหม่ เป็นผู้ตั้งกระทู้ถามถาม รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ)

หลังจากเกิดเหตุการณ์การลอบประทุษร้าย นายสิริวิชญ์ เสรีธิวัฒน์ เมื่อวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๒ ซึ่งสังคมได้ความสนใจต่อการคุกคามผู้เห็นต่างทางการเมืองเป็นอย่างมาก แม้จะยังไม่เกิดการลอบประทุษร้ายขึ้นอีกนับจากนั้น แต่ยังคงปรากฏความเคลื่อนไหวจากฝ่ายเจ้าหน้าที่รัฐ ทั้งตำรวจและทหารในการกดดันไม่ให้ประชาชนแสดงออกหรือเคลื่อนไหวทางการเมืองอีก ซึ่งการแสดงออกหรือเคลื่อนไหวทางการเมืองนั้นเป็นสิทธิเสรีภาพที่ประชาชนพึงมี จึงสอบถามถึงสาเหตุการห้ามเคลื่อนไหวทางการเมือง รวมทั้งการส่งเจ้าหน้าที่ตำรวจและทหารคอยติดตามประชาชนผู้แสดงออกหรือเคลื่อนไหวทางการเมือง

พลเอก ชัยชาญ ช้างมงคล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม ได้รับมอบหมายให้ตอบชี้แจงว่า การเคลื่อนไหวทางการเมืองเป็นสิทธิเสรีภาพในการแสดงออกของประชาชนตามกรอบรัฐธรรมนูญ โดยรัฐบาลยืนยันว่าการดำเนินการดังกล่าวสามารถดำเนินการได้ตามกรอบของกฎหมาย สำหรับเรื่องของการดูแลความปลอดภัยของประชาชนนั้น รัฐบาลคำนึงถึงหลักการเสมอว่า

บุคคลย่อมเสมอกันในกฎหมาย มีสิทธิเสรีภาพโดยไม่เลือกปฏิบัติ ซึ่งได้ดำเนินมาตรการเชิงป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดกรณีเช่นนี้อีก ซึ่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้เพิ่มจุดตรวจและสายตรวจเพิ่มมากขึ้นในทุกพื้นที่ กรณีที่มีการแสดงออกและกิจกรรมทางการเมืองแล้วประชาชนจะมีการรวมตัวอยู่เป็นจำนวนมากย่อมมีความเสี่ยงที่จะเกิดเหตุ ซึ่งเป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ในการดูแลความปลอดภัยให้กับประชาชน สำหรับคดีนายสิริวิชญ์นั้น คาดว่าเร็ว ๆ นี้ จะออกหมายจับได้ หลังจากสอบพยานไปทั้งสิ้น ๑๕ ปาก และสืบสวนไปมากแล้ว ทั้งนี้ ยืนยันว่า เจ้าหน้าที่ตำรวจไม่สามารถสั่งห้ามให้บุคคลงดการแสดงออกทางการเมืองหากเป็นการเคลื่อนไหวที่บริสุทธิ์ใจ และเป็นไปตามกรอบของรัฐธรรมนูญ รวมทั้งกฎหมายว่าด้วยการชุมนุมทางการเมือง

๑.๑.๓ กระทู้ถาม เรื่อง การจัดซื้อเครื่องบินเจ็ทของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดย นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคเพื่อไทย เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม ถาม รองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ)

ตามที่มิชวาร์ในหนังสือพิมพ์และสื่อออนไลน์เกี่ยวกับการจัดซื้อเครื่องบินโดยสารส่วนบุคคล โดยสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ซึ่งเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์ในวงกว้างถึงความเหมาะสมในการใช้งบประมาณของชาติ โดยเฉพาะในภาวะเศรษฐกิจตกต่ำเช่นในปัจจุบัน จึงสอบถามถึงความจำเป็นในการจัดซื้อว่าคุ้มค่าหรือจำเป็นหรือไม่ และสอบถามถึงงบประมาณในการจัดซื้อและบำรุงรักษาทั้งหมด รวมทั้งวัตถุประสงค์ในการจัดซื้อ ตลอดจนภารกิจของเครื่องบินเจ็ท

พลเอก ชัยชาญ ช้างมงคล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม ได้รับมอบหมายให้ตอบชี้แจงว่า สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้มีแผนในการจัดซื้อเครื่องบินเอนกประสงค์ เมื่อปี ๒๕๖๐ งบประมาณจำนวน ๔๕๒ ล้านบาท ซึ่งได้พิจารณาจัดหาเครื่องบินที่รองรับสำหรับลำเลียงขนส่งเวชภัณฑ์ เครื่องอุปโภคบริโภคทางอากาศฉุกเฉินและส่งกลับทางการแพทย์ได้อย่างน้อย ๑ ราย ขนส่งบุคคลได้ไม่น้อยกว่า ๑๐ คน และมีวิสัยการบินระยะไกลไปยังกลุ่มประเทศอาเซียน รวมทั้งภารกิจตามแนวชายแดน ซึ่งบางแห่งจะมีสนามบินที่มีระยะลานบินสั้น และจากวัตถุประสงค์ดังกล่าว จึงได้ปรับวงเงินงบประมาณ ๑,๒๐๐ ล้านบาท ซึ่งเครื่องบินที่จัดซื้อราคา ๑,๑๖๒ ล้านบาท ใช้ในภารกิจต่าง ๆ ไปแล้วจำนวน ๖๖ ครั้ง แบ่งเป็นในประเทศจำนวน ๖๓ ครั้ง และต่างประเทศจำนวน ๓ ครั้ง ในส่วนของภารกิจในต่างประเทศนั้น อาทิ ภารกิจด้านการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม ภารกิจด้านความมั่นคง และภารกิจด้านคำมนุษย์ รวมค่าใช้จ่ายในปีที่ผ่านมาจำนวน ๕.๒ ล้านบาท ในส่วนของการบำรุงรักษานั้นได้จัดหาบริษัทมารับผิดชอบเรื่องอะไหล่และการซ่อมบำรุงในช่วงเวลา ๒ ปี ทั้งนี้ การจัดซื้อเครื่องบินดังกล่าวใช้งบประมาณมากกว่า ๑,๐๐๐ ล้านบาท เป็นการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ ซึ่งจะต้องส่งเรื่องให้สำนักงานงบประมาณ กระทรวงการคลังพิจารณาก่อนเสนอคณะรัฐมนตรี และหลังจากทำสัญญาซื้อขายแล้ว สำนักงานตำรวจแห่งชาติได้ส่งเรื่องให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินตรวจสอบตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ซึ่งเป็นไปตามขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง โดยยืนยันว่าการดำเนินการต่าง ๆ นั้น หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ตรวจสอบความเหมาะสมของราคาแล้ว

๑.๒ กระทู้ถามทั่วไป

๑.๒.๑ กระทู้ถาม เรื่อง มาตรการในการแก้ปัญหาข้าราชการครู โดย นายक्रमานิตย์ สังข์พุ่ม สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสุรินทร์ พรรคเพื่อไทย เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม ถาม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

เลื่อนการพิจารณาไปในคราวถัดไป

๑.๒.๒ กระทั่งถาม เรื่อง พานไหว้ครู - ล้อการเมือง เต็กคิดเองได้ ผู้ใหญ่อย่างกลัว โดย นายนิยม เวชกามา สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสกลนคร พรรคเพื่อไทย เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม ถาม นายกรัฐมนตรี

เลื่อนการพิจารณาไปในคราวถัดไป

๑.๒.๓ กระทั่งถาม เรื่อง การก่อสร้างพิพิธภัณฑสถานบ้านดอนธงชัย ตำบลสว่างแดนดิน อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร โดยนางอนุรัักษ์ บุญศล สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสกลนคร พรรคเพื่อไทย เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม ถาม นายกรัฐมนตรี

ด้วยโครงการการอนุรักษ์และพัฒนามรดกโลกบ้านเชียง ที่บ้านดอนธงชัย ตำบลสว่างแดนดิน อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร ได้มีการศึกษาทางโบราณคดีพบหลักฐานว่า เนินดินในวัดชัยมงคลมีการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์ในช่วงสมัยก่อนประวัติศาสตร์ตั้งแต่ ๑,๘๐๐ - ๓,๘๐๐ ปีมาแล้ว โดยใช้เป็นทั้งที่อยู่อาศัยและฝังศพ ซึ่งจากการขุดค้นของกรมศิลปากร ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๓๗ จำนวน ๒๐ หลุม ได้ข้อสรุปว่าแหล่งโบราณคดีแห่งนี้มีศักยภาพและความเหมาะสมในการจัดตั้งเป็นพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ และศูนย์ศึกษาแหล่งวัฒนธรรมบ้านเชียงที่บ้านดอนธงชัยอีกแห่งหนึ่ง จึงต้องการที่จะให้ดำเนินการก่อสร้างแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมให้มีความสมบูรณ์ที่สุด เพื่อเป็นสถานที่ศึกษา ท่องเที่ยว และอนุรักษ์ในคราวเดียวกันและเพื่อประโยชน์อันยั่งยืนของชุมชนท้องถิ่นตลอดไป จึงขอสอบถามถึงนโยบายอนุรักษ์และพัฒนามรดกโลกบ้านเชียงที่บ้านดอนธงชัยของรัฐบาล

นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ได้รับมอบหมายให้ตอบกระทู้ว่า รัฐบาลได้ตระหนักถึงศักยภาพของแหล่งโบราณคดีโครงการการอนุรักษ์และพัฒนามรดกโลกบ้านเชียงที่บ้านดอนธงชัย และได้เสนอต่อองค์การยูเนสโกเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกแต่ยังไม่ได้รับการตอบรับ ทั้งนี้ ปัจจุบันได้มีโครงการที่จะจัดตั้งพิพิธภัณฑสถานและเตรียมเปิดบริการหลายแห่ง อาทิ พิพิธภัณฑสถานพิบัติสินามิ และพิพิธภัณฑสถานมรดกวัฒนธรรมอิสลามและศูนย์การเรียนรู้อัลกุรอาน จังหวัดนราธิวาส ซึ่งจะเปิดในปี ๒๕๖๔ รวมทั้งพิพิธภัณฑสถานเครื่องทองในจังหวัดต่าง ๆ สำหรับพิพิธภัณฑสถานบ้านดอนธงชัย จังหวัดสกลนครนั้น ทางกระทรวงวัฒนธรรม โดยกรมศิลปากร ได้ขับเคลื่อนมาอย่างต่อเนื่อง มีการประกาศขึ้นทะเบียนในปี ๒๕๔๒ และมีมติคณะรัฐมนตรีเมื่อปี ๒๕๕๕ ที่จะทำโครงการนี้ในวงเงิน ๒๗๐ ล้านบาท แต่ในขณะนั้นมีเพียงกรอบโครงการคร่าว ๆ ยังไม่มีแผนงานที่ชัดเจน ต่อมาในปี ๒๕๕๗ และ ๒๕๕๘ ได้มีการขุดค้นเพิ่มเติมและพบโบราณวัตถุต่าง ๆ เป็นจำนวนมากซึ่งได้นำเก็บรักษาไว้ที่จังหวัดขอนแก่น และในอนาคตเมื่อมีพิพิธภัณฑสถานบ้านดอนธงชัยแล้วจะนำโบราณวัตถุเหล่านี้กลับมาที่บ้านดอนธงชัย ทั้งนี้ ปัญหาที่ประสบคือเรื่องของที่ดินเนื่องจากการประกาศขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานจำนวน ๑๖ ไร่ และจะต้องมีการซื้อที่ดินเพิ่มเติมเพื่อทำที่จอดรถซึ่งราคาที่ดินสูงเกินกว่าที่สำนักงานประมาณจะตั้งให้ได้ อีกทั้งจะต้องย้ายศาลาการเปรียญซึ่งใช้งบประมาณจำนวน ๙ ล้านบาท โดยเจ้าอาวาสและชาวบ้านในชุมชนไม่ต้องการให้ย้าย ในกรณีนี้ ได้มีการลงพื้นที่และประชุมหารือร่วมกันระหว่างผู้ว่าราชการจังหวัด องค์การบริหารส่วนตำบล องค์การบริหารส่วนจังหวัด การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานประมาณ และชาวบ้านในชุมชน ซึ่งได้ข้อสรุปว่า วัดและแหล่งโบราณคดีสามารถอยู่ด้วยกันได้ สำหรับงบประมาณในการจัดซื้อที่ดินเพิ่มเติมนั้นทางผู้ว่าราชการจังหวัดจะจัดหางบประมาณในส่วนนี้ รวมทั้งให้กำหนดขอบเขต

ของพื้นที่ที่จะขุดค้นเพิ่มเติมด้วย ทั้งนี้ ได้นำข้อสรุปต่าง ๆ ดังกล่าวเข้าสู่ที่ประชุมคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ ซึ่งที่ประชุมมีมติให้จัดทำแผนงานและงบประมาณโครงการก่อสร้างพิพิธภัณฑ์บ้านดอนธงชัยให้แล้วเสร็จภายใน ๓ เดือน เพื่อจะได้สามารถดำเนินโครงการได้ภายใน ๕ ปี

๑.๒.๔ กระทู้ถาม เรื่อง ความคืบหน้าของร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้นुकคนสูญหาย พ.ศ. โดย นายอาดิลัน อาลีอิสเฮาะ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดยะลา พรรคพลังประชารัฐ เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม ถาม นายกรัฐมนตรี

เลื่อนการพิจารณาไปในคราวถัดไป

๑.๒.๕ กระทู้ถาม เรื่อง การแก้ปัญหาขาดแคลนน้ำและการพัฒนาแหล่งน้ำในเขตตำบลหนองไฮ อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี โดย นายสมคิด เชื้อคง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดอุบลราชธานี พรรคเพื่อไทย เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม ถาม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เลื่อนการพิจารณาไปในคราวถัดไป

๑.๒.๖ กระทู้ถาม เรื่อง การก่อสร้างถนนและสะพานสายเลี้ยวเมืองในเขตเทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี โดย นางสาวแนน บุญยัธิตา สมชัย สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดอุบลราชธานี พรรคประชาธิปัตย์ ถาม นายกรัฐมนตรี

อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี เป็นเมืองศูนย์รวมทางเศรษฐกิจด้านตะวันออกของจังหวัดอุบลราชธานี และเป็นศูนย์กลางการค้าระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว มีถนนทางหลวง ทล. ๒๑๗ ซึ่งมีผิวถนนเป็น ๔ ช่องจราจร ผ่านเทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร ไปอำเภอสิรินธร ผ่านด่านช่องเม็กเข้าไปเมืองปากเซ แขวงจำปาสัก สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ทางหลวงอีกเส้นหนึ่งแยกจากทางหลวงหมายเลข ๒๑๗ ที่เทศบาลเมืองพิบูลมังสาหารข้ามสะพานข้ามแม่น้ำมูลไปเชื่อมทางหลวงหมายเลข ทล. ๒๒๒๒ ไปอำเภอโขงเจียม อำเภอศรีเมืองใหม่ จรดแม่น้ำโขงที่อำเภอโพธิ์ไทร อำเภอนาตาล อำเภอเขมราฐ รองรับโครงการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำโขงไปสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยในแต่ละปีจะมีประชาชนใช้เส้นทางดังกล่าวเดินทางไปท่องเที่ยวตามแหล่งธรรมชาติของทั้งสองประเทศ และทำการค้าขาย ขนส่งสินค้าผ่านแดนเข้าออกระหว่างประเทศมีมูลค่าสินค้าผ่านแดนที่ด่านช่องเม็กปีละหลายหมื่นล้านบาท ทำให้ทางหลวงที่ผ่านเทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี มีการจราจรที่คับคั่ง รถติดเป็นระยะทางหลายกิโลเมตร ซึ่งในแต่ละปีได้เกิดอุบัติเหตุบนถนนทำให้ผู้ใช้รถใช้ถนนได้รับบาดเจ็บ เสียชีวิต และทรัพย์สินเสียหายบ่อยครั้ง จึงสอบถามถึงนโยบายก่อสร้างถนนและสะพานข้ามแม่น้ำมูลของรัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้เป็นถนนเลี้ยวเมืองรอบนอกเขตเทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี ตลอดจนนโยบายการขยายถนนทางหลวงหมายเลข ๒๒๒๒ สายตาลุม - โขงเจียม ให้เป็นผิวจราจรขนาด ๔ ช่องจราจรตลอดสาย

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ได้รับมอบหมายให้ตอบกระทู้ว่า ปัญหาเมืองแออัดและการจราจรติดขัดในตัวเมืองนั้นเป็นปัญหาในเกือบทุกจังหวัด ซึ่งเขตเทศบาลเมืองพิบูลมังสาหารก็เช่นเดียวกัน โดยกรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม ได้ให้ความสำคัญในเรื่องการตัดถนนเลี้ยวเมืองใหม่ และในหลายจังหวัดยังอยู่ในระหว่างการก่อสร้าง หรือในกรณีที่ทำเป็น

ก็จะทำถนนวงแหวน โดยในบางจังหวัดมีถนนวงแหวนครบทุกด้านแล้ว อาทิ จังหวัดนครราชสีมา เนื่องจากมีปริมาณการจราจรที่คับคั่ง สำหรับการก่อสร้างถนนและสะพานสายเลี้ยวเมืองในเขตเทศบาลเมืองพิบูลมังสาหารนั้น ได้บรรจุไว้ในแผนงานก่อสร้างทางเลี้ยวเมืองทางด้านทิศใต้เพื่อเชื่อมทางหลวงหมายเลข ๒๑๗ เพื่อแบ่งเบาการจราจรในเขตเมือง นอกจากนี้ ยังมีแผนการก่อสร้างทางเลี้ยวเมืองทางด้านเหนือ ซึ่งเป็นทางหลวงชนบทด้วย อีกทั้งยังได้กล่าวถึงการขยายถนนทางหลวงหมายเลข ๒๒๒๒ สายตาลสูม – โขงเจียม ว่าการขยายถนนในเมืองนั้นเป็นไปได้ยากเนื่องจากติดบ้านเรือนของประชาชนทั้งสองฝั่ง ดังนั้น เพื่อให้การจราจรคล่องตัว ทางจังหวัดอาจจะต้องจัดระเบียบการใช้ถนน โดยบางเส้นทางต้องห้ามรถบรรทุกขนาดใหญ่เข้ามาใช้เพื่ออำนวยความสะดวกให้รถขนาดเล็ก อย่างไรก็ตาม หากพื้นที่ใดมีพื้นที่เพียงพอต่อการขยายถนน ทางกระทรวงคมนาคมก็จะดำเนินการขยายถนนให้ได้

๑.๒.๗ กระทู้ถาม เรื่อง การขึ้นราคาน้ำมันปาล์ม โดย นางมนพร เจริญศรี สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครพนม พรรคเพื่อไทย เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม ถาม นายกรัฐมนตรี

เนื่องด้วยเมื่อวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๒ กระทรวงพาณิชย์ โดยกรมการค้าภายใน ได้มีคำสั่งไปยังห้างสรรพสินค้า ห้างค้าปลีก ร้านค้ารายย่อย ให้ยกเลิกการทำโปรโมชั่นน้ำมันปาล์มขวดลิตรที่ใช้ในการบริโภคจากเดิมราคาขายขวดละ ๒๔ - ๒๕ บาท ให้ปรับราคาขึ้นเป็นขวดละ ๓๔ - ๓๖ บาท เพื่อแก้ปัญหาผลผลิตปาล์มตกต่ำ หาราคาน้ำมันปาล์มสูงขึ้นถึง ๑๐ บาท ซึ่งในความเป็นจริงขณะนี้ราคาผลผลิตปาล์มยังคงราคาอยู่ที่ ๓.๒๐ บาท ต่อ กิโลกรัม ซึ่งหากรัฐบาลปรับราคาขึ้นแล้ว ราคาผลผลิตของปาล์มตามควรจะเป็น กิโลกรัมละ ๕.๑๖ บาท ต่อ กิโลกรัม เมื่อเทียบกับน้ำมันปาล์มขนาดขวดลิตร ซึ่งจะใช้ผลปาล์มในปริมาณ ๖ กิโลกรัมต่อขวด ดังนั้นเมื่อปรับราคาขึ้นแล้วจึงต้องบวกราคาปาล์มเพิ่มขึ้นอีก กิโลกรัมละ ๑.๖๖ บาท รวมเป็น ๕.๑๖ บาท ต่อ กิโลกรัม อีกทั้งขณะนี้ผลผลิตปาล์มเริ่มลดปริมาณลงจากตลาด การปรับราคาขึ้นดังกล่าวทำให้นายทุนได้รับผลประโยชน์ ซึ่งที่ผ่านมา น้ำมันปาล์มราคาขวดละ ๒๔ บาท จึงอาจทำได้กำไรน้อย แต่พอเพิ่มราคาขึ้นมาอีก ๑๐ บาท ทำให้ผู้บริโภคได้รับความเดือดร้อนเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะผู้ประกอบการรายค้าขายที่ไม่สามารถเพิ่มราคาขายได้ เนื่องจากมีต้นทุนสูง จึงสอบถามถึงนโยบายที่จะทำให้น้ำมันปาล์มมีราคาถูกลง รวมถึงมาตรการตรวจสอบผู้ประกอบการค้าปลีกขนาดใหญ่ว่ามีการกักตุนน้ำมันปาล์มหรือไม่

นางสาวชุตินา บุญยประภัสร์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ ได้รับมอบหมายให้ตอบกระทู้ว่า รัฐบาลตระหนักดีว่าน้ำมันปาล์มเป็นพืชสำคัญทางเศรษฐกิจโดยเฉพาะทางภาคใต้ โดยได้พยายามบริหารจัดการให้เกิดความเป็นธรรมต่อทุกภาคส่วน แต่เนื่องจากสถานการณ์เมื่อปี ๒๕๖๑ - ๒๕๖๒ มีปริมาณผลผลิตปาล์มเพิ่มมากขึ้นกว่าที่เคยเป็น ซึ่งมีสาเหตุมาจากสภาพอากาศที่ร้อนจัดจึงทำให้ผลปาล์มสุกเร็ว ซึ่งรัฐบาลได้ใช้มาตรการต่าง ๆ ที่จะทำให้อาชีพราคาสูงขึ้นโดยไม่ให้กระทบทั้งผู้บริโภคและผู้จำหน่าย อีกทั้งยังไม่สามารถส่งออกผลปาล์มได้เนื่องจากประเทศที่เป็นผู้ส่งออกไม่รับซื้อผลปาล์ม โดยเฉพาะประเทศในสหภาพยุโรปที่มีกฎหมายลดการใช้ น้ำมันปาล์มดิบไปทำไบโอดีเซล ประกอบกับประเทศผู้ผลิตรายใหญ่ได้เพิ่มผลผลิตในประเทศของตนเอง ส่งผลให้ราคาน้ำมันปาล์มในตลาดโลกตกลงอย่างมาก ดังนั้นรัฐบาลจึงแก้ปัญหาดังกล่าวโดยนำปริมาณน้ำมันปาล์มส่วนเกินออกจากระบบ และได้หารือกับโรงงานสกัดน้ำมันปาล์ม สมาคมโรงกลั่นน้ำมันปาล์ม กลุ่มเกษตรกร กระทรวงพลังงาน การไฟฟ้าฝ่ายผลิต และทุกภาคส่วน เพื่อร่วมมือกันไม่ให้อาชีพราคาตกต่ำลงไป ซึ่งกระทรวงพลังงานสามารถนำปริมาณน้ำมันปาล์มส่วนเกินออกจากระบบในระยะแรก ๑.๖ แสนตัน และยังมีระยะที่สองที่จะดำเนินการต่อไป

(๒) เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม

รับทราบเรื่องวุฒิสภาได้พิจารณารับทราบรายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน สำนักงานศาลยุติธรรม สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑
ที่ประชุมรับทราบ

(๓) รับรองรายงานการประชุม

(ไม่มี)

(๔) เรื่องที่คณะกรรมการพิจารณาเสร็จแล้ว

ร่างข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ซึ่งคณะกรรมการวิสามัญกร่าง
พิจารณาเสร็จแล้ว

นายวิเชียร ชวลิต ประธานคณะกรรมการวิสามัญกร่างข้อบังคับการประชุม
สภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ได้นำเสนอร่างข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ต่อที่ประชุม
ซึ่งที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๑ ครั้งที่ ๔ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง) วันพฤหัสบดีที่
๖ มิถุนายน ๒๕๖๒ ได้ลงมติตั้งคณะกรรมการวิสามัญ จำนวน ๓๘ คน เพื่อยกร่างข้อบังคับการประชุม
สภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. โดยกำหนดการพิจารณากร่างให้แล้วเสร็จภายใน ๒๐ วัน ต่อมาที่ประชุม
สภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๑ ครั้งที่ ๕ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง) วันพุธที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๒
ได้ลงมติให้ขยายเวลาในการดำเนินงานออกไปอีกหนึ่งครั้ง คือ ๒๐ วัน โดยสิ้นสุดในวันที่ ๑๖ กรกฎาคม
๒๕๖๒ ซึ่งคณะกรรมการฯ ได้พิจารณาร่างข้อบังคับดังกล่าวเสร็จแล้ว จึงนำเสนอต่อที่ประชุมพิจารณา

สมาชิกได้อภิปรายแสดงความคิดเห็นและให้ข้อสังเกตต่อร่างข้อบังคับฯ
โดยประธานคณะกรรมการวิสามัญฯ และกรรมการวิสามัญฯ ได้ร่วมกันชี้แจงในประเด็นต่าง ๆ จากนั้น
ที่ประชุมได้มีมติรับหลักการร่างข้อบังคับฯ ด้วยคะแนน ๔๖๑ เสียง โดยได้มีสมาชิกฯ เสนอต่อที่ประชุมขอให้
ตั้งคณะกรรมการเต็มสภาเพื่อพิจารณาร่างข้อบังคับฯ ซึ่งที่ประชุมได้แสดงความคิดเห็นทั้งเห็นด้วย
และไม่เห็นด้วย ในการนี้ ประธานฯ จึงได้เลื่อนการพิจารณาไปในการประชุมครั้งต่อไป

ปิดประชุมเวลา ๒๐.๕๔ นาฬิกา
